



ป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ วันนี้สมบูรณ์ เอื้อต่ออาชีพของราษฎร



แถบชายฝั่งหากินได้ง่ายขึ้น ยังผลให้ประชาชนได้รู้แล้วว่า เมื่อมีการสร้างป่าชายเลน รายได้ของประชาชนก็จะเพิ่มขึ้น เช่นการเพาะเลี้ยงหอยนางรมสัตว์น้ำชายฝั่งที่ปัจจุบันเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงต่างประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง ด้วยสภาพน้ำ และอาหาร สัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากป่าชายเลนมีความสมบูรณ์มากขึ้นนั่นเอง” นายธีรวัฒน์ กล่าว

ที่สำคัญการเลี้ยงหอยนางรมในประเทศไทยยังคงพึ่งพาถูกหอยจากธรรมชาติ เนื่องจากลูกหอยที่ได้จากการเพาะพันธุ์ยังไม่เพียงพอ การล่อลูกหอยในแต่ละแหล่งเลี้ยงจึงต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศและความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ ตลอดจนความสะดวกในการจัดหาวัสดุและการจัดการแปลงเลี้ยงเป็นตัวกำหนด หากป่าชายเลนสมบูรณ์ก็ย่อมเอื้อต่อความสมบูรณ์ของหอยนางรม ทั้งลูกหอยและหอยที่เลี้ยง ยังผลต่อแหล่งทำกินของประชาชน แถบชายฝั่งมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นจากการร่วมกันฟื้นฟูและดูแลป่าชายเลนนั่นเอง.

อย่างไรก็ตาม การปลูกป่าชายเลนชุมชน มีการสร้างป่าใหม่ของแต่ละชุมชนขึ้น มาด้วยการรื้อป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมมาดำเนินการ และเพื่อสนองต่อการเพิ่มพื้นที่ป่าตามทีในหลวงรัชกาลที่๑๐ ดังพระราชปณิธานไว้ว่าจะสร้างป่าให้มีความสมบูรณ์ การดำเนินการทุกอย่างที่ผ่านมาและที่กำลังดำเนินการอยู่ก็ เป็นไปตามพระราชประสงค์

สำหรับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนั้น มีการริเริ่มในการดูแลป่าโดยเฉพาะป่าชายเลน ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าทุกวันเริ่มฝั่งทะเลค่อนข้างสมบูรณ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง



เนื่องจากมีการห้ามเรือประมงขนาดใหญ่เข้ามาริมฝั่ง มีการจำกัดเครื่องมือประมงบางประเภท เช่น เรืออวนลากอวนรุน ซึ่งทำลายทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่ง ตลอดจนงดตั้งค่ายริมป่า เครื่องมือเหล่านี้ไม่ให้ใช้ และลดขนาดของไฟฟ้าหรือลอบกับดักเป็นแถวที่มีความยาวเป็นกิโลเมตรนั้นหากเจ้าหน้าที่พบก็จะทำการจับยึดทันที

“จากการดำเนินงานปัจจุบันชาวประมง

ตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้นำคณะจิตอาสา “คนดีของพ่อ” และเส้นทางดูแลป่าชายเลนภาคตะวันออก ร่วมสานต่อพระราชปณิธานงานของพ่อ เติมเต็มความสมบูรณ์อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมปลูกป่าชายเลนจากปากแม่บ้านบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ถึงอำเภอกิ่งกระเบน และลุ่มน้ำเวฬุ จ.จันทบุรี เมื่อช่วงเดือนกันยายน 2560 ที่ผ่านมา

คณะจิตอาสาได้ร่วมกิจกรรมการปลูกและบำรุงรักษาป่าชายเลนร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและประชาชนในพื้นที่ บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลนปากน้ำเวฬุ ที่มีความเสื่อมโทรมในพื้นที่ จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทาง กฟผ. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ปลูกป่าชายเลนมาตั้งแต่ปี 2558 ที่ผ่านมามีจำนวนจนถึงปัจจุบัน รวมพื้นที่กว่า 6,000 ไร่

นายธีรวัฒน์ ธีระวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) เปิดเผยว่า ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีพระราชบัญญัติส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งกำหนดมาเมื่อปี 2558 ว่า การทำทุกขั้นตอนต้องให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม แม้กระทั่งการปลูกและการฟื้นฟูป่า